



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงผลการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในการชุมนุมทางการเมือง ว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการตั้งจุดบริการสาธารณสุขบริเวณพื้นที่การชุมนุม ไม่พบผู้ที่มีป่วยอาการรุนแรง มีเพียง 2-3 ราย เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว จึงได้ส่งต่อไปยังรพ.

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สพคม. กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการประชุมถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมือในครั้งต่อไป และมีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้สังเกตอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ 14 วัน หากพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการป่วย ให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมแจ้งประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, js100, workpointtoday, thaigov)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. ห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากพักผ่อนน้อย บางรายไม่ได้นอน ร่วมกับสภาพอากาศชื้น มีฝน ทำให้มีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ รวมทั้งสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยยังถือว่ามีความเสี่ยงอาจมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ ที่สำคัญกลุ่มชุมนุมมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 หรือไข้หวัดได้ง่าย ขอความร่วมมือทุกคนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน งดใช้ ใส่น้ำกาก แยกสำรับอาหาร และของใช้ส่วนตัว ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 20 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย 2 ราย, คูเวต 1 ราย, โมร็อกโก 3 ราย เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย กลับบ้านสะสม 3,340 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 107 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 59 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,506 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ระบุ การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ เป็นวิธีที่มีความละเอียดและความไวสูงมาก เป็นการตรวจหาอาร์เอ็นเอส่วนหนึ่งของไวรัส การตรวจพบจึงแยกไม่ได้ว่าไวรัสชิ้นนั้นยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สามารถแพร่กระจายโรคได้หรือไม่ และไม่ได้บอกความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐจะมีปริมาณไวรัสค่อนข้างน้อย และไม่ค่อยมีอาการของโรค แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่ง ที่ไม่มีอาการแต่มีปริมาณไวรัสสูง ซึ่งจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้สูง และการตรวจด้วยวิธีนี้เมื่อมีความไวสูงก็มีโอกาสที่จะเกิดผลบวกปลอมได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ แวดวงอุดมศึกษา

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวรถตู้ตรวจเชื้อโควิด 19 (Mobile Swab Test) แบบความดันบวก ใช้หลักการทำงานโดยให้แพทย์ประจำอยู่ในรถที่มีการปรับระบบความดันอากาศเป็นบวก ทำให้อากาศภายนอกไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ทำการตรวจเชื้อจากภายในได้อย่างปลอดภัย รองรับการตรวจได้กว่า 100 คนต่อวัน หรือมากกว่านั้น โดยจัดทำแล้ว 2 คัน นำร่องให้บริการตรวจเชื้อโควิด 19 ที่จุดตรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

ประเด็นผลกระทบ

1.การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจัดตั้งสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ รองรับการเดินทางต่างชาติที่สุขภาพแข็งแรงและปลอดเชื้อโควิด 19 เข้ามาใช้บริการสปาและการส่งเสริมสุขภาพ ยืนยันว่าระบบที่ดำเนินการมีความปลอดภัย จากข้อมูลถึงวันที่ 18 ก.ย. 2563 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารักษา 568 ราย เป็นผู้ป่วย 321 ราย และผู้ติดตาม 247 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพียง 5 ราย สามารถสร้างรายได้ 25.4 ล้านบาท สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษเข้ามาพำนักในไทย 270 วัน ผู้ที่จะเดินทางมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน ในสถานกักกันทางเลือก ดังนั้น ผู้เข้ามาจึงเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ บางส่วนเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเด็นข่าว

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ จะเริ่มจากผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตตามมาตราการป้องกันโรคที่ ศบค.กำหนด เน้นจากประเทศเสี่ยงต่ำ เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพและนักธุรกิจที่มากระตุ้นรายได้ในประเทศ ส่วนการจัดระบบรองรับเพื่อความปลอดภัยในช่วงก่อนเดินทาง ผู้เดินทางต้องมี Fit to fly ผลตรวจโควิด19 ใน 72 ชั่วโมง มีกรมธรรม์ 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อหากติดเชื้อจะไม่เป็นการเพิ่มภาระภาครัฐในการบริการคนไทย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนของประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางมาถึงเข้าสู่ระบบการกักตัวที่ปลอดภัย ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มีการใช้แอปฯ ในการติดตามตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ากรม ททท. กล่าวว่า หลังจาก ครม.อนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพำนักระยะยาวได้ 9 เดือน สำนักงานของ ททท.ในต่างประเทศ ได้รับโทรศัพท์จากนักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประกาศรายละเอียดข้อบังคับและวีซ่า STV อย่างเป็นทางการราวปลายเดือน ก.ย. นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-รมว.การท่องเที่ยว ระบุ หลัง ครม.อนุมัติรับนักท่องเที่ยวประเภท STV ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้ว โดยชุดแรกจะเดินทางเข้ามาวันที่ 1 ต.ค. 2563 คาดว่าจะมีจำนวนเต็มขีดความสามารถ 1,200 คน ทั้งหมดจะเข้ารับการรักษาตัวในโรงแรม ASQ ในกทม. ถ้าบริหารจัดการได้ดี ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด จะขอเพิ่มจำนวนทันที ด้าน นายกมลมาศแอตต้า ได้ทำรายละเอียดเฟส 2 ขอเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศหรือเมืองที่ปลอดภัยโควิด 19 เป็นเวลามากกว่า 60 วันขึ้นไป คาดเสนอไปยัง ททท. ก.การท่องเที่ยว ศบค. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า

2.เฝ้าระวังการระบาดในเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย กล่าวถึงกรณีทางการไทยและเมียนมาออกมาตรการจำกัดรถขนส่งสินค้าห้ามข้ามพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อ.แม่สาย ว่า เป็นความเข้าใจผิด ผังไทยไม่ได้จำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าของเมียนมา จนทางการเมียนมาตอบโต้กลับจำกัดรถฝั่งไทย ขณะที่นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า เบื้องต้นมอบหมายให้หอการค้า อ.แม่สาย ประสานทำความเข้าใจกับหอการค้า จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาให้สามารถขนส่งสินค้าทันวันเปิดทำการให้เร็วที่สุด รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศต่อไป

3.ต่างตัวลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย สนธิกำลัง ทหาร ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผาแตก ออกลาดตระเวนในเขตรับผิดชอบ พบนายเอกชัย เยเมียว อายุ 20 ปี ชาว จ.เชียงราย ที่ไปขายเสื้อผ้าขนเผ่าในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมา เดินออกมาจากชายป่า สารภาพว่า เสพเฮโรอินและยาบ้ามาด้วย ตรวจร่างกายและวัดไข้พบมีอุณหภูมิสูง 37.5 องศา จึงคุมตัวไปกักกันโรคก่อนดำเนินคดีต่อไป

4.การใช้สมุนไพรรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับภาคีในทวีปแอฟริกา ออกแถลงการณ์สนับสนุนระเบียบวิธีสำหรับการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 3 ของการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคโควิด 19 รวมไปถึงกฎและข้อกำหนดในการอ้างอิงเพื่อใช้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของการทดลองทางคลินิกของยาสมุนไพร หากพบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ จะรับรองการเร่งรัดผลิตขนาดใหญ่ในท้องถิ่นนั้น ๆ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอินโฟเควส, mcot)

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉียดแสนราย คาดอีกไม่กี่สัปดาห์อาจเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุด

-**ออสเตรเลีย** สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองเมลเบิร์นลดลงต่ำกว่า 30 ราย เป็นวันที่ 2

-**อังกฤษ** รัฐมนตรีสาธารณสุข เตือนว่าอาจมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 2 หากประชาชนไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบของรัฐบาลในการควบคุมการระบาด

-**บราซิล** มีผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมง 739 ราย เสียชีวิตสะสม 136,532 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,057 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 4,528,240 ราย รัฐบาลเปาลูได้รับผลกระทบหนักสุด ตามด้วยรัฐริโอเดจาเนโร ซึ่งมีแผนจะเปิดโรงเรียนอีกครั้ง นอกจากนี้ ผู้นำประเทศและสตรีหมายเลข 1 รวมถึงผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดี 3 คน และรัฐมนตรีอีก 3 คน ติดเชื้อโควิด 19

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น 393 ราย ยอดสะสม 5,263 ราย เป็นอันดับที่ 112 ของโลก เสียชีวิต 81 ราย

-**เกาหลีใต้** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่า 100 คน เป็นครั้งแรกใน 1 เดือน คาดเป็นผลมาจากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

-**อินโดนีเซีย** รัฐบาลสั่งระงับส่งออกสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเล พีที ปูตรี อินดาห์ ไปจีน หลังปลาแช่แข็งของบริษัทตรวจพบปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 ที่ห้องขนออกสุดของผลิตภัณฑ์

-**ฝรั่งเศส** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,498 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุงนับตั้งแต่พบการระบาดในประเทศ

-**อังกฤษ** ออกแถลงการณ์ว่า บุคคลซึ่งได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 แต่ปฏิเสธเข้ากระบวนการกักตัว หรือละเมิดข้อบังคับด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ ต้องชำระค่าปรับเริ่มที่ 1,000 ปอนด์ หรือประมาณ 40,157.40 บาท แต่จะลดให้ครึ่งหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อย

-**ออสเตรเลีย** เมืองเมลเบิร์น เริ่มพิจารณาผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เมื่อวันที่ 20 ก.ย. หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 14 ราย หากผู้ติดเชื้อรายวัน

ประเด็นข่าว

ต่ำกว่า 50 ราย จนถึงวันที่ 28 ก.ย. อาจยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 31,008,616 ราย รักษาหายแล้ว 22,614,820 ราย เสียชีวิต 961,734 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,967,420 ราย เสียชีวิต 203,828 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 5,400,619 ราย เสียชีวิต 86,774 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,528,347 ราย เสียชีวิต 136,565 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,103,399 ราย เสียชีวิต 19,418 ราย และเปรู ติดเชื้อ 762,865 ราย เสียชีวิต 31,369 ราย โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 131

บทความ

สื่อแนะนำ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นายวุฒิพงศ์ รัตนมณต์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ทำให้มีปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อนตามแนวชายแดนทางช่องผ่านแดนตามธรรมชาติ โดยมีนายหน้าฝ่ายกัมพูชาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทย มีการประเมินกันว่าผู้ที่ลักลอบเข้ามาเฉลี่ยถึงวันละประมาณ 1,000 คน ด้าน นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รักษาการแทนผู้ว่า จันทบุรี กล่าวว่า ศบค. ได้อนุมัติในหลักการให้นำเข้าแรงงานกัมพูชาได้แล้วตั้งแต่ 15 ก.ย. 2563 โดยมีมาตรการตรวจเชื้อและกักตัว 14 วัน ให้ผู้ประกอบการ นายจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-8,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายการทำหนังสือเดินทาง นายหน้า การตรวจสุขภาพและการขอใบอนุญาตทำงานประมาณ 2,000-3,000 บาท

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการนายจ้างรายหนึ่งเปิดเผยว่า การออกกฎระเบียบห้ามเดินทางกลับประเทศไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทำให้ต้องมีการลักลอบเข้า-ออกของแรงงานกัมพูชา ช่องทางธรรมชาติหลายจุดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อจันทบุรีได้รับการอนุมัติให้เปิดพรมแดนนำเข้าแรงงานต่างด้าว จ.ตราดและจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ควรเตรียมตัวเพื่อฤดูกาลผลไม้ในปี 2564 และต้องหาวิธีการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้าง เช่น ใช้สถานที่กักในสวน กางเต็นท์

ทั้งนี้ แม้ฝ่ายไทยจะมีการเตรียมพร้อมทั้งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รีสอร์ท ล้งที่พัก แต่ทางกัมพูชาต้องการใช้เวลาจัดการเอกสารให้เรียบร้อย การนำเข้าแรงงานในชุดแรก 500 คน ต้องเลื่อนจากวันที่ 15 ก.ย. แต่คณะทำงานมั่นใจว่าเป้าหมายการนำเข้าแรงงานเข้าในเดือน ก.ย. 1,000 คนน่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลง

สื่อแนะนำ : นสพ.ผู้จัดการ

-ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ ไทยแพพพิต้า ผู้ผลิตผ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาผ้าที่ผลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิล สำหรับตัดชุด PPE ประเภท Reusable Isolated Gown Level 3 เป็นรายแรกในประเทศไทย สามารถป้องกันเชื้อและการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน ซักใช้ซ้ำได้มากกว่า 50 ครั้ง พร้อมส่งมอบ 500 ชุด ให้กับองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดของโควิด-19

พายุไต้ฝุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, จส.100, สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, thailandplus

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.เปิดเผยว่า พายุโซนร้อนไต้ฝุ่นส่งผลให้หลายพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ได้สั่งการให้ กสธ. จัดส่งชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้นกว่า 20,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยใน อุบลราชธานี สงขลา นครพนม ตาก ปราจีนบุรี นครปฐม มุกดาหาร นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ พร้อมทั้งส่ง จนท.สธ. ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และให้คำแนะนำประชาชนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและหลังน้ำลด สำหรับสถานบริการสาธารณสุข มี รพ. 5 แห่ง รพ.สต. 11 แห่ง และ สสอ. 2 แห่ง ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-จากปริมาณน้ำสะสมประกอบกับมีฝนตกเพิ่มเติมจนไหลทะลักเข้าท่วม รพ.สต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ทำให้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และเอกสารทางราชการต่างๆ ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต้องระดมกำลังช่วยกันขนของหนีน้ำไปไว้บนชั้น 2 ของอาคาร และต้องงดบริการทางด้านสาธารณสุขเป็นการชั่วคราว

วัณโรคปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, สำนักข่าวไทย, TNN, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, thailandplus, nationtv, thebangkokinsight, newtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง พบได้ทุกอวัยวะแต่พบมากที่สุดคือปอด สามารถแพร่กระจายจากการไอ จาม ถ่มน้ำลาย และขากเสมหะของผู้ป่วยสู่ผู้อื่น ทำให้ติดเชื้อจากการหายใจและรับเชื้อที่ลอยลอยในอากาศเข้าสู่ปอด

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด จะเลือกใช้สูตรการรักษาระยะสั้นมาตรฐาน 6 เดือน ผู้ป่วยที่รับการรักษาจนครบกำหนดและเชื่อไม่ต้อยา จะมีโอกาสหายขาดได้มากกว่าร้อยละ 95 ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะทุเลาลง

วิถีชีวิตใหม่วัยเกษียณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้เกษียณอายุควรปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่และสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะและการไปในที่แออัด และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ที่หลากหลาย เลือกกินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ผักและผลไม้เป็นประจำ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รวมทั้งดื่มนมวันละ 1 แก้ว และควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ ไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทก นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญด้านจิตใจและสังคม รวมถึงการเตรียม

ประเด็นข่าว

สะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่าย และความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย จัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ส่วนลูกหลานควรหาเวลาพบปะถามทุกข์สุข จะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงา ป้องกันภาวะซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สมุดสีฟ้า) ในการประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น สามารถรับได้ที่สถานบริการสาธารณสุข

พัฒนาสมุนไพรไทยแข่งขันตลาดโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ที่ประชุมคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร โดยให้อย. ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เครือข่ายนักวิชาการ เร่งพิสูจน์ความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพและประกาศเป็นรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างอิง เพื่อให้การอนุมัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการขออนุญาตของผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีระบบการให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ระหว่างการวิจัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมสกัดสมุนไพร และพัฒนาระบบการรับรองสารสกัดสมุนไพรที่ใช้สำหรับใช้อ้างอิงในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองการส่งออกเป็นการส่งเสริมการตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออก รวมทั้งได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ข้อมูลผู้ประกอบการสมุนไพรแบบครบวงจร พร้อมสนับสนุนสมุนไพรเป็น Product Champions

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบยกระดับเมืองสมุนไพร 14 แห่งทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง แบ่งเป็น 1.กลุ่มการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร 2.กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และ 3.กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม

วันรณรงค์ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, เชียงใหม่นิวส์, จส.100, bluechipthai.com, คมชัดลึก, thailandplus

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย มีการจัดรณรงค์ในหลายประเทศทั่วโลก ในปี 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการที่ปลอดภัยจึงได้ร่วมกันใช้แนวทางรณรงค์เดียวกันกับนานาชาติ คือ การยุติการตั้งครรภ์คือบริการสุขภาพ เป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์

ด้าน นายชาติวุฒิ วัจกุล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคเครือข่ายให้ความรู้กับผู้หญิงเพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เน้นให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องการมีสุขภาพทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีทักษะสื่อสารเชิงบวกกับบุตรหลานโดยเฉพาะเรื่องเพศ ผ่านเว็บไซต์คุยเรื่องเพศ. com, www.lovecarestation.com หรือเพจ คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย

ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เปิดการประชุม คกก.ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ที่วัดยานนาวา มีรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ 5 กิจกรรมหลัก คือ 1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์เพื่อการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพ พบว่ามีพระภิกษุสามเณร 20,559 รูปที่สามารถตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ จึงส่งรายชื่อให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2.การขับเคลื่อนวัดต้นแบบ 5,000 วัด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 726 วัด 3.การสื่อสารสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ มีการจัดทำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค และจัดทำคลิปรายการให้ความรู้ ประสานสื่อต่างประเทศ TNN และ CNN ทำสื่อบทสัมภาษณ์เรื่องสงฆ์ไทยไกลโรค 4.การสนับสนุนการขับเคลื่อนของ สข. และ 5.การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ ในสถานการณ์โรคโควิด 19

ปัญหาการพนัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-รศ.ดร.นวนลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ระบุว่า คนไทยเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เสนอหน่วยงานภาครัฐแก้ปัญหาโดยการปราบปรามต่อไป และรณรงค์ให้เท่าทัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากคือการป้องกันและการรักษาบำบัด ในต่างประเทศมีบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์และโทรศัพท์ ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง จึงควรตั้งสถาบันทำงานเป็นองค์กรมหาชน โดยสธ.ควรส่งแพทย์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ ไปศึกษาเรื่องนี้ในต่างประเทศ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมในไทย เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการพนัน มีการวิจัยเผยแพร่ความรู้ทางการป้องกันและเยียวยาปัญหาการเสพติดการพนัน ที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

อสม.ช่วยกู้ชีพผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น, เว็บไซต์แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, บางกอกบิซนิวส์, ไทยโพสต์, newtv, มติชนออนไลน์

-จากกรณีโซเชียลเผยแพร่คลิปช่วยเหลือ นายพิรพงษ์ สิทธิชัย อายุ 27 ปี ที่อยู่ 165 ม.5 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ถูกไฟฟ้าชอร์ตขณะขึ้นต้นไม้เหล็ก ซึ่งบุคคลที่ปัมหัวใจคือ นางนลินี หนูกุล อายุ 52 ปี เป็น อสม. มาได้ประมาณ 4 ปี และอาสาสมัครเหล่ากาชาดประจำตำบล ผ่านการอบรมกู้ชีพหลายครั้ง รวมทั้งการอบรมการช่วยเหลือชีวิตจำนวน 70 ชม. ซึ่งเข้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกล่าวยกย่องชื่นชมป้าดีเช่นกัน